

# HỘI NGHỊ THÀNH LẬP LIÊN CHI HỘI THƯ VIỆN NAM TRUNG BỘ & TÂY NGUYÊN

Thư viện Tỉnh Kontum 25/3/2008

Ngày 25/3/2008 Liên Chi Hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên được thành lập. Đây là Liên Chi Hội Thư viện thứ hai ra đời kể từ ngày Hội Thư viện Việt Nam được thành lập. Liên Chi Hội đầu tiên được thành lập vào ngày 28/8/2007 – Đó chính là VILASAL: Liên Chi Hội Thư viện Đại học Phía Nam.



Sáng ngày 25/3/2008 tại Hội trường Thư viện Tỉnh Kontum, hơn 60 cán bộ thư viện của 10 thư viện trong Liên hiệp Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên đã tiến hành đại hội thành lập Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ và Tây Nguyên.



Ông Đinh Văn Sáu, Chủ tịch Liên hiệp Thư viện Nam Trung bộ & Tây Nguyên báo cáo tổng kết hoạt động của Liên hiệp Thư viện Nam Trung bộ & Tây Nguyên

Đại hội hân hạnh đón tiếp Bà Bùi Thị Thanh Vân, GD. Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tỉnh Kontum; Ông Phạm Thế Khang, Phó chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội Thư viện Việt Nam; Ông Nguyễn Minh Hiệp, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Hội Thư viện Việt Nam, Chủ tịch VILASAL (Liên Chi hội Thư viện Đại học Phía Nam); Ông Phạm Diêm, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thư viện Việt Nam; Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Vụ trưởng và Bà Võ Thu Hương, chuyên viên Vụ Thư viện.

Đại hội cũng đón nhận những phát biểu chỉ đạo của các cấp lãnh đạo.



Ban Thường vụ của Ban Chấp hành Liên chi hội Thư viện Nam Trung bộ & Tây Nguyên ra mắt

Đại hội đã nhất trí chọn 10 vị giám đốc của 10 thư viện thành viên là trong Ban Chấp hành Liên Chi hội mới, đồng thời bầu 5 người trong số đó vào Ban thường vụ, đó là các Giám đốc TV. Đaklak, TV. Gia Lai, TV. Kontum, TV. Phú Yên, và TV. Bình Định.

Một khách mời đặc biệt trong Đại hội này là Ông Lê Phạm Hoàng Giàu, đại diện Công ty IES đến để trình bày các giải pháp CNTT và Phần mềm iPortLib mà IES đã hỗ trợ cho Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên TP. HCM hiện đại hóa và thành công trong việc xây dựng Thư viện số.



Ông Lê Phạm Hoàng Giàu của IES báo cáo



Các đại biểu uống rượu cần trong buổi Tiệc giao lưu

Đại hội thành công tốt đẹp. Buổi chiều và tối tất cả mọi người được đi tham quan Khu du lịch sinh thái Măng Đen, KonPlong và cùng tham dự Liên hoan giao lưu thân mật.